
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๗  นาฬิกา 

ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา 
 

 
 

 
 นายศุภชัย  โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาผู้แทน 
ราษฎร ขึ้นบัลลังก์ ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมได้อนุญาตให้สมาชิกฯ ปรึกษาหารือปัญหาที่เกี่ยวกับ
ความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอ่ืนใด ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ 
ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ ขอให้พัฒนาก่อสร้างถนนในพ้ืนที่ชนบท ปัญหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ด าเนินการ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาตามที่ได้ตั้งกระทู้ถาม ขอเสนอแนะให้แก้ไขปัญหาและปรับปรุงประสิทธิภาพ  
ฟ้ืนฟูคลองเก่า สร้างคลองใหม่ พัฒนาคลองซอยเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและปัญหาภัยแล้ง ปัญหาฝายกั้นน้ าช ารุด
ในพ้ืนที่จังหวัดตราด ปัญหาการก่อสร้างถนน ปัญหาประชาชนในพ้ืนที่ต าบลทุ่งนุ้ย อ าเภอกาหลง ไม่มีไฟฟ้าใช้ 
ปัญหาถนนในพ้ืนที่ชนบท ขอให้เร่งรัดออกเอกสารสิทธิ์ในที่ท ากินให้ประชาชน ปัญหาการประมง ปัญหาถนน
ช ารุด ปัญหาคลองส่งน้ าช ารุดในเขตชลประทานจังหวัดอุบลราชธานี ปัญหายาเสพติด ปัญหาการก่อสร้างสถานี
สูบน้ าระบบไฟฟ้าแก้มลิงทะเลหลวง จังหวัดสุโขทัยล่าช้า ปัญหาความล่าช้าในการขุดบาดาลในพ้ืนที่อ าเภอ 
แม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย ปัญหาไม่สามารถออกเอกสารรับรองผลการตรวจ ATK ปัญหาน้ าท่วม ปัญหา
โครงการจัดตั้งวิทยาลัยอิหม่ามในจังหวัดชายแดนใต้ ปัญหาราคาสลากกินแบ่งรัฐบาล ปัญหาการปฏิรูประบบ
ยุติธรรม ปัญหาการจัดการระบบขนส่ง ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ า ปัญหาการจัดการขยะ 
ในเขตหนองจอก ปัญหาการลักลอบเปิดบ่อนไก่ การจัดหาพ้ืนที่ให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นทางการเมือง 
ปัญหาการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย เป็นต้น 
 จากนั้น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ โดยสรุปผล
การประชุมได้ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ กระทู้ถาม          (ไม่มี) 
 
  

สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๓ 

ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ 
วันศุกร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

 

ข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  



๒ 
 

 

  

 ศาลฎีกาได้มีค าสั่งรับค าร้องคดีหมายเลขด า ที่ คมจ. ๔/๒๕๖๔ กรณี นายอนุรักษ์  ตั้งปณิธานนท ์
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง (ชั้นรับค าร้อง) ไว้พิจารณาวินิจฉัยและมิได้มี
ค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน เป็นผลให้ นายอนุรักษ์  ตั้งปณิธานนท์ ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จนกว่าจะมีค าพิพากษา ตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๒๓๕ วรรคสาม ดังนั้น ปัจจุบันมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ จ านวน ๔๗๖ คน 
 ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ รับรองรายงานการประชุม      (ไม่มี) 
 
 
 

 รายงานการพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ าทั้งระบบ ซึ่งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระที่ ๔.๑) โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
ชุดที่ ๒๕ ปีที ่๓ ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้ด าเนินการตรวจสอบองค์ประชุมเพ่ือลงมติในการให้ 
ความเห็นชอบกับรายงานดังกล่าว ในขณะที่ให้สัญญาณเพ่ือให้สมาชิกฯ เข้าห้องประชุมเพ่ือกดบัตรแสดงตน 
นางสาวรังสิมา  รอดรัศมี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสมุทรสงคราม พรรคประชาธิปัตย์ เสนอให้
ตรวจสอบองค์ประชุมโดยวิธีการเรียกชื่อสมาชิกตามหมายเลขประจ าตัวสมาชิก มีผู้รับรองถูกต้อง จากนั้น  
พลต ารวจตรี สุพิศาล  ภักดีนฤนาถ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ได้เสนอให้
ตรวจสอบองค์ประชุมโดยวิธีใช้เครื่องออกเสียงลงคะแนน มีผู้รับรองถูกต้อง ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม 
จึงได้ตรวจสอบองค์ประชุม ปรากฏผลการตรวจสอบองค์ประชุมมีจ านวนสมาชิกฯ ที่อยู่ในที่ประชุมทั้งหมด 
๒๓๓ คน (มีสมาชิกฯ แสดงตนโดยวิธีใช้เครื่องออกเสียงลงคะแนน จ านวน ๒๓๐ และแสดงตนด้วยวาจาจ านวน 
๓ คน) ไม่ครบองค์ประชุม รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง จึงได้สั่งปิดประชุม (จ านวนสมาชิกฯ ทั้งหมด 
จ านวน ๔๗๖ คน กึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกฯ ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ๒๓๘ คน) 

 
        เลิกประชุมเวลา ๑๑.๕๐ นาฬิกา 
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กลุ่มงานรายงานการประชุม 

ส านักรายงานการประชุมและชวเลข 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 

  

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว 

  


